



อีอีซีผู้ดูแลศูนย์แพทย์จีโนมิกส์

- มั่นใจ 3 ชาติ ขนเงินลงทุน 2 หมื่นล้านบาท
- เร่งตั้งรังกำจัดขยะป้องกันล้นเมือง

‘อุดม’ ปร.บอรรคบริหารอีอีซีเคาะตั้งศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ ซึ่งนักลงทุนต่างชาติสนใจลงทุนกว่า 2 หมื่นล้านบาท พร้อมเร่งตั้งโรงงานกำจัดขยะในอีอีซี เตรียมขงเข้าที่ประชุม กพอ.พิจารณา 5 ค.นี้

นายคณิต แสงสุพรรณ เลขาธิการคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก เปิดเผยหลังการประชุมอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ที่มีนายอุดม สวานายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานว่า ที่ประชุมได้รับทราบความคืบหน้าและมีมติเห็นชอบแผนดำเนินงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ทั้งหมด 3 เรื่อง ได้แก่ 1.ความก้าวหน้าด้านสาธารณสุขในพื้นที่เขตส่งเสริมเศรษฐกิจพิเศษ 14 โครงการ งบประมาณ 3,000 ล้านบาท จะทำศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ หรือเมดิคัลฮับ ด้านการแพทย์ ด้านจีโนมิกส์หรือการศึกษาเกี่ยวกับการหาดีเอ็นเอ และรหัสพันธุกรรม ยกระดับด้านการแพทย์จีโนมิกส์ ทำให้ประชาชนในพื้นที่อีอีซีเข้าถึงการรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ โดยเมดิคัลฮับ ด้านการแพทย์ใช้พื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จ.ชลบุรี ลงทุนตั้งโครงการศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์

เปิดให้เอกชนเข้าลงทุนเครื่องมือ 1,250 ล้านบาทต่อปี เป็นระยะเวลา 5 ปี ทั้งนี้โครงการศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ รัฐบาลจะของบประมาณผ่านกองทุนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม จำนวน 750 ล้านบาท ระยะเวลา 5 ปี ซึ่งบริการถอดรหัสพันธุกรรม จำนวน 5,000 ราย รายละ 15,000 บาท เพื่อให้ศูนย์บริการมีฐานข้อมูลพันธุกรรมของคนไทยทุกคน นำมาต่อยอดในการผลิตยารักษาโรคในอนาคต

“การลงทุนด้านเครื่องมือและอุปกรณ์จะคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าลงทุนในพื้นที่ โดยปัจจุบันมีนักลงทุนหลาย

ประเทศ สนใจจะมาลงทุนในโครงการศูนย์บริการทดสอบทางการแพทย์จีโนมิกส์ อาทิ สหรัฐ เกาหลีใต้ และจีน คาดจะมีเงินลงทุนจากเอกชนราว 20,000 ล้านบาท ซึ่งบอร์ดอีอีซีจะรีบนำเสนอรายชื่อผู้สนใจลงทุนต่อการประชุมคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) ในเดือนธันวาคมนี้” นายคณิตกล่าว

นายคณิตกล่าวว่า 2.เรื่องการจัดการขยะในพื้นที่อีอีซีอย่างยั่งยืน เนื่องจากจะมีขยะเพิ่มขึ้นเป็น 6,800 ตันต่อวัน ในปี 2580 หรืออีก 20 ปี จากปี 2561 มีขยะวันละ 4,200 ตันต่อปี กพอ.จึงสั่งให้หน่วยงานเกี่ยวข้อง ร่วมกันบงคักรปกครองส่วนท้องถิ่น วางแผนกำจัดขยะ 3 ประเภท ได้แก่ ขยะบก ขยะบนเกาะ และขยะในทะเล ภายใน 3 เดือน รวมทั้งจัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมจัดตั้งโรงงานขยะ และโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะ นอกจากนี้ยังให้กลุ่มบริษัท ปตท. บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) มีโรงงานต้นแบบลงทุนกำจัดขยะอยู่แล้ว ร่วมศึกษาเพื่อพัฒนาการลงทุนโครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร และให้กระทรวงพลังงานพิจารณารับซื้อไฟฟ้าจากโรงงานผลิตพลังงานไฟฟ้าจากขยะในพื้นที่อีอีซี ซึ่งเรื่องนี้จะนำเสนอที่ประชุม กพอ.เดือนธันวาคมนี้

นายคณิตกล่าวต่อว่า 3.เรื่องโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน ที่ลงนามร่วมลงทุนโครงการเมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 ปัจจุบันได้พิจารณาแผนเร่งรัดการส่งมอบพื้นที่และร้อยย้ายสาธารณูปโภค โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำกับดูแล คณะกรรมการบริหารสัญญาขึ้นมาดูแลแล้ว

